
MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL 
 

Minutes of the meeting of Pwyllgor Craffu Cwmunedau Cryf held 
at  on Dydd Iau, 16eg Tachwedd, 2017 at 10.00 am 

 
  
 
 

YN BRESENNOL: 
 

Y Cynghorydd Sir J.Pratt (Chairman) 
 

 Cynghorwyr Sir: A.Davies, L.Dymock, L.Jones, R.Roden, 
L. Guppy, V. Smith and A. Easson 
 

  

 
 
SWYDDOGION YN BRESENNOL: 
 
Roger Hoggins Pennaeth Gweithrediadau 
Mark Cleaver Swyddog amgylcheddol 
Susan Parkinson Addysg ac ymwybyddiaeth Swyddog 
Rebecca Blount Addysg ac ymwybyddiaeth Swyddog 
Mark Howcroft Cynorthwy-ydd Pennaeth Cyllid 
Paula Harris Swyddog gwasanaethau democrataidd 

 
 
1. Ymddiheuriadau am absenoldeb  

 
Cynghorydd Sirol A. Webb. 
 
2. Datganiadau o Fuddiant  

 

Datganodd y Cynghorydd Sir A. Davies ddiddordeb personol, heb fod yn niweidiol 
mewn perthynas ag eitem 7 a'r ddeiseb Eglwys Heol uchel risg anhrefn traffig – Church 
Road, Caldicot. 
 
3. Fforwm Cyhoeddus Agored  

 
Nid oedd unrhyw aelodau o'r cyhoedd yn bresennol i annerch y Pwyllgor 
 
4. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol  

 
Roedd cofnodion y Pwyllgor yn cadarnhau a'u llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
5. Rhestr gweithredu  

 
Mynegodd y Cynghorydd Sir V. Smith bryderon ynghylch yr atebion a ddarperir gan y 
gwasanaethau pobl a gofyn fel y codwyd y cwestiynau mewn cyfarfod cyhoeddus, dylai atebion 
fod ar gael i'r cyhoedd, nid yn unig drwy e-bost i gynghorwyr sir yn unig.  
 
Gofynnwyd sut y gallai aelod gyfrannu at bennu cyllideb y cyngor a dywedwyd wrthym y byddai 
Mark Howcroft yn hapus i gwrdd ag aelodau etholedig i drafod pryderon a syniadau. 
 
Gofynnodd y Cynghorydd Sirol A. Easson y angladd a chladdedigaethau yn ychwanegu at y 
rhaglen waith. Mewn ateb i hyn dywedodd y Pennaeth Gweithrediadau a wnaiff ofyn i'r 
pennaeth gwasanaeth i baratoi papur ar hyn. 
 
6. Ailddefnyddio'r Cynllun mewn Safleoedd Amwynderau Dinesig  
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Cyd-destun: 
 
 I ddiweddaru Aelodau'r Pwyllgor Dethol ar y cynnydd tuag at sefydlu siop ailddefnyddio 
mewn canolfannau Llan-ffwyst a model rheoli gweithredol arfaethedig. 
 
Materion allweddol: 
 
Mae gwastraff 3.1 a gwasanaethau stryd yn cynnal arolygon boddhad chwemisol 
gwasanaethau gwastraff ac ymgynghori â thrigolion ar feysydd yr hoffent weld 
gwelliannau. 
 
3.2 Mae preswyliwr penodol arolwg * Cynhaliwyd yn Llan-ffwyst canolfannau yn 2015. 
Roedd 98% o'r trigolion a gafodd eu cyfweld yn credu bod siop ailddefnyddio yn syniad 
da. 
Dywedodd 90% eu bod wedi gweld eitemau mewn sgipiau y gellid bod wedi 
ailddefnyddio. 
Dywedodd 96% o drigolion byddai ganddynt eitemau i roi organau i siop ailddefnyddio. 
Dywedodd 78% byddent weithiau yn prynu'r eitemau o'r siop ailddefnyddio. (* 50 a 
gafodd eu cyfweld) 
 
Bydd siop ailddefnyddio llwyddiannus yn sefydlu y syniad nad oes canolfannau 
ailgylchu gwastraff tai awgrymiadau a gwaredu ond lle ail-ddefnyddio ac ailgylchu yw 
prif ffocws o leoedd. 
 
Caffael ar y gweill ar gyfer y gorsafoedd trosglwyddo a'r canolfannau ailgylchu gwastraff 
tai, bydd siop ailddefnyddio ar y safle yn gyfleuster ychwanegol ac yn canmol y gellir ei 
gyflawni ar y cyd gyda'r contract newydd. 
 
Siopau ailddefnyddio ar ganolfannau ailgylchu gwastraff tai wedi'u sefydlu'n dda ledled 
y DU ac mae maint y gweithrediad a strwythur yn amrywio'n ddramatig. Gweithredir rhai 
siopau uniongyrchol gan y Cyngor neu'r contractwyr rheoli safleoedd Canolfannau, tra 
bod eraill yn cael eu gweithredu gan fusnesau bach a chanolig, elusennau a sefydliadau 
cymunedol. 
 
Waeth beth fo'u strwythur gweithredol, mae bob un nod cyffredin sef i droi gwastraff yn 
adnodd gwerthfawr. Atal eitemau hailddefnyddio da rhag cael eu gwaredu. Dychwelyd 
eitemau ôl i'r economi-yn cael eu defnyddio eto. Gall siopau ailddefnyddio creu cyfoeth 
newydd ac yn elfen amlwg iawn o economi gylchol. Gyda dull cydweithredol, gallant fod 
yn arloesol ac ategol o gymuned amrywiol, darparu cyfleoedd gyrfa cyflogedig a 
gwirfoddol. 
 
gofynnodd a oedd unrhyw elw a wneir ar gyfer Cyngor Sir Fynwy. 
 
Mewn perthynas ag adnoddau, gofynnodd Aelod am y Grant datblygu cynaliadwy 
amgylcheddol, dywedwyd wrthym y defnyddir ar hyn o bryd i ariannu prosiectau 
ailgylchu ac yn arbennig gan gynnwys cŵn yn baeddu a siop ailddefnyddio.  
 
Mae'r Aelod wedi croesawu'r cynllun a despaired o eitemau da ar hyn o bryd yn cael eu 
taflu i ffwrdd.  
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O ran rhoi cyhoeddusrwydd i'r cynllun Roedd aelodau'r Argymhellodd swyddogion yn 
defnyddio pob dull ar gael i sicrhau ei lwyddiant. 
 
Meini prawf Homemakers holwyd fel y teimlwyd nad oedd eu meini prawf cyfredol yn 
ddigon agored i'r rhai mewn angen. Fe'n cynghorwyd y byddai siop ailddefnyddio yn 
gwbl ar wahân i waith cyfredol Homemakers. 
 
Gofynnodd yr Aelodau pe byddai ar gael i breswylwyr sy'n methu gyrru cynllun 
danfon/casglu. 
 
Siaradodd aelod o ryfel swydd y flwyddyn pan oedd pobl yn fwy amharod i daflu pethau, 
teimlwyd wedi newid diwylliant a'r gymdeithas wastraffus heddiw yn llawer rhy 
wastraffus.  
 
Gofynnwyd os oeddem mewn sefyllfa i werthu eitemau sydd angen profion PAT a 
chynghorwyd ar hyn o bryd nid oes unrhyw gynlluniau i ailddefnyddio eitemau trydanol. 
 
Awgrymodd aelod lleol ar gyfer Caldicot gan ddefnyddio un o siopau gwag yng nghanol 
tref Caldicot rhedeg Bop hyd siop yn gwerthu ailddefnyddir eitemau gyda chymorth tîm 
tref Caldicot.  
 
Nododd yr Aelodau ei bod yn hanfodol bod Viridor staff sy'n gweithio yn y canolfannau 
ailgylchu yn cael eu hyfforddi yn agosáu at breswylwyr am eitemau ar gyfer y siopau a 
bod gweithdrefnau clir ar waith i staff eu dilyn. 
 
Siaradodd aelod o drigolion cymorth ar gyfer y cynllun hwn ac yn gobeithio y bydd 
trigolion Sir Fynwy ei ddefnyddio. 
 
Gwnaed y pwynt gan aelod nad yw o reidrwydd am elw, ond defnyddio unwaith eto 
sicrhau bod eitemau ac nid mynd i safleoedd tirlenwi. 
 
Siaradodd Aelodau o ymweliad a wnaed i safle tirlenwi a sioc iddi gyda maint y 
gwastraff o eitemau y gellid eu hailddefnyddio.  
 
Roedd yn teimlo bod pobl yn wynebu caledi a byddai'r rheini sydd ar incwm isel yn gallu 
cael budd ffurflen Mae eitemau ar werthu yn y siop. 
 

 

Casgliad y Pwyllgor: 

 

Aelodau'n canmol y cynllun ac yn cefnogi datblygiad pellach y model 

busnes. Roedd yr Aelodau'n awyddus i weld eitemau ddefnyddiadwy eu 

hailddefnyddio, yn hytrach nag anfon i safleoedd tirlenwi. Fel rhan o'n 

strategaeth lles ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, y mae'r cyfrifoldeb gyda 

Chyngor Sir Fynwy i fod yn rhagweithiol gyda gwastraff. 

 

Gofynnodd y Pwyllgor i dderbyn 3 neu 6 misol diweddariadau rheolaidd ar y 

cynllun, gyda chanlyniadau y flwyddyn un prawf ddod yn ôl at y Pwyllgor yn 
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yr Hydref 2018 ynghyd â chynlluniau i ddatblygu'r cynllun ymhellach.  

 

 
7. Dull Cynnal a Chadw Coed  

 

Cyd-destun: 
 
 I bresennol i bwyllgor dethol drafft o'r polisi coed newydd Cyngor Sir Fynwy 
 
Materion allweddol: 
 
Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae amrywiaeth o ffactorau wedi arwain at 
ymateb y Cyngor Sir i reoli ei stoc coed i fod yn gyfredol ac yn addas at y diben. Ymhlith 
y ffactorau; 
 
• Toriadau i gyllid-newidiadau i staff a strwythurau wedi arwain at ddarnio mewn 
cyfrifoldebau ar gyfer coed y broses gwneud penderfyniadau. 
 
• Toriadau i gyllid-arolygiadau rhagweithiol a chynnal a chadw Mae pob un ond wedi 
arwain at gynnydd yn llwyth gwaith dyfodol risg a'r potensial a chostau. 
 
• Diffyg proses/polisïau ysgrifenedig-newidiadau mewn strwythurau a rolau swyddi ac 
mae trosiant naturiol yn staff yn golygu bod gwybodaeth hanesyddol gweithrediadau 
Cyngor ac ymddygiadau collwyd rhannol a heb eglurder neu broses a pholisïau, nid 
ydynt gyson. 
 
• Cyflwyno system fy CRM gwasanaethau cyngor wedi'i gwneud yn haws i drigolion i 
gysylltu â ni ynghylch holl faterion gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud â choed. Mae hyn 
wedi arwain at fwy o lwyth gwaith. 
 
• Newidiadau yn ein dealltwriaeth o'r gwerth coed yn ein hamgylcheddau trefol a 
gwledig ac y manteision i'n cymdeithas ac mae'r economi yn ysgogi ni i feddwl yn 
wahanol am sut yr ydym yn gofalu am ein coed. 
 
Mae • deddfwriaeth newydd sy'n ymwneud ag amgylchedd naturiol a lles cenedlaethau'r 
dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol inni i ail-arfarnu ffordd rydym yn rheoli ein hasedau 
naturiol. 
 
O ystyried yr uchod, mae'n amlwg yn amser ar gyfer diweddaru polisi i sicrhau bod yn 
darparu gwasanaeth yn gyfredol, yn deg ac yn gyson i ein trigolion. Er mwyn sicrhau 
bod ein gwasanaeth ymateb trigolion yn effeithlon a bod ein penderfyniadau a'n camau 
gweithredu yn dryloyw ac y gellir eu dwyn i gyfrif, mae hefyd yn angenrheidiol i 
ddiweddaru ein wynebu tuag allan gan ddogfennaeth sy'n esbonio sut a pham ein bod 
yn rheoli ein coed a beth y lefel y gwasanaeth y gallant ddisgwyl pan godir 
materion/pryderon. 
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O ran ein hymagwedd yr adolygiad hwn, mewn byd delfrydol byddem yn dechrau gydag 
adolygiad ehangach ein mannau agored ac asedau naturiol fel, yn yr un modd, mae ein 
dealltwriaeth o goed wedi gwella, felly mae ein dealltwriaeth a'n dull o reoli mannau 
agored a natur ehangach al asedau coed yn rhan ohoni. Polisi coed newydd byddai 
yna, felly, Nyth dan, ac yn gyson â strategaeth seilwaith gwyrdd ehangach. Fodd 
bynnag, o ystyried y diffyg eglurder a chysondeb yn ein darpariaeth gwasanaeth 
presennol sy'n ymwneud â diogelwch coed, mae'n hwylus i ymdrin â pholisi coed o ran 
ein coed adweithiol. 
 
Rheoli yn y lle cyntaf a rhoi dyledus sylw i safbwyntiau sydd ar y gweill posibl ar yr 
amgylchedd ehangach. Felly, cynigir bod y polisi coed mynd ati mewn tri cham: 
 
1. cynhyrchu coed polisi sy'n amlinellu ein lefel gwasanaeth o ran rheoli adweithiol o 
goed. 
 
2. cynhyrchu strategaeth ragweithiol ar gyfer rheoli coed er mwyn sicrhau bod coed 
posibl sy'n gysylltiedig â risgiau a'r costau yn y dyfodol yn 3 liniaru. Ymgorffori coed 
ehangach sy'n ymwneud â materion mewn polisi coed y newydd strategaeth seilwaith 
gwyrdd yn amlinellu ein camau gweithredu mewn ymateb i bryderon preswylwyr am 
goed a felly yn gofyn am gefnogaeth a chytundeb gan Aelodau. 
 
Y goeden a lluniwyd polisi mewn ymgynghoriad rhwng gwastraff a phriffyrdd 
gwasanaethau stryd (yn gyfrifol am barciau, gerddi a lleiniau ymyl ffordd), (sy'n gyfrifol 
am ymholiadau cysylltiedig coed priffyrdd) hamdden (gyfrifol am goed mewn parciau 
gwledig a hawliau tramwy), Ystadau (sy'n gyfrifol am goed mewn mynwentydd a 
meysydd eraill y daliad Tir Sir). Hefyd, mae sylwadau wedi'u cymryd o iechyd a 
diogelwch, gwasanaethau cyfreithiol ac adran yswiriant. Y polisi wedi'u meincnodi yn 
erbyn eraill Cymru 
 
Aelod craffu: 
 
Cododd Aelod bryderon ynghylch adran yr adroddiad ynghylch 'gwaith a wnaed gan 
Gyngor Sir Fynwy yn nid' a gall Siaradodd y coed effaith ar les meddyliol a gall gael 
effaith andwyol ar symud ysgafn oherwydd twf y goeden. Mae aelod yn teimlo y dylai 
fod rhywfaint o hyblygrwydd yn y maes hwn os yw trigolion yn barod i dalu'n breifat ar 
gyfer arsylwi.The wish to preserve our trees for future generations was welcomed by the 
Committee and praised Officers for their excellent and prompt service in their ward. 
 
Roedd y cynnydd yn y galw am sylwadau ar gydag aelodau'r Pwyllgor yn cwestiynu a 
oedd hyn yn gynaliadwy heb adnoddau ychwanegol.  
 
Aelod yn cwestiynu pa mor aml roedd tirfeddianwyr wedi'i weini â gofynion i gadw eu 
gwrychoedd ac ymylon a dywedwyd wrthym y byddai darparu ymateb ysgrifenedig. 
(GWEITHREDU RH) 
 
Gofynnwyd os byddai Cyngor Sir Fynwy yn darparu gwasanaeth ar gyfer trigolion yn 
barod i dalu am ein gwasanaethau yn breifat a dywedwyd wrthym y byddai nid yn barod 
i wneud hynny. 
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O ran yr hawl i gael golau, dyfynnodd aelod yr hawl i olau 1959 Ddeddf sy'n datgan os 
yw eiddo wedi derbyn goleuni ddi-dor ers ugain mlynedd, yw y preswylydd wedi troi os 
collir yr hawl i olau. 
Gofynnodd Aelod am llyfryn hyfforddiant i'w helpu i gyfarwyddo trigolion i'r adran gywir.  
 
Dywedodd yr aelod ar yr adroddiad gan ddweud nid oes unrhyw oblygiadau adnoddau a 
gofyn os mae hwn yn ddatganiad o wir o ystyried maint y gwaith sydd angen ei gyflawni. 
 
 

 

Casgliad y Pwyllgor: 

 

Nododd yr Aelodau yr adroddiad a ddarparwyd swyddogion gyda sylwadau ar y 

cynigion ar gyfer y cyflwyniad ymlaen llaw coed polisi i'r Cabinet i'w gymeradwyo. 

 

Teimlwyd bod coed yn gaffaeliad amhrisiadwy i ein sir, ac y dylem wneud popeth a 
allwn i osgoi colli coed. Hefyd dywedodd Aelodau lle bo hynny'n bosibl, rhaid i 
effaith y coed wneud effaith gadarnhaol ar les pobl.  
 

 
8. Derbyn 2 Ddeiseb  

 

Cafodd y Pwyllgor Deisebau dau; 
 
1. Eglwys ffyrdd risg uchel traffig anhrefn – Heol yr Eglwys, Caldicot 
 
Mae Cynghorydd Sir Alan Davies gychwynnwyd y ddeiseb ac bryderon difrifol ar gyfer 
diogelwch y preswylwyr, yn enwedig y plant sy'n mynychu'r ysgol leol.  
 
Bu enghreifftiau o ffyrdd a bod wedi'i thagu gyda'r heddlu yn mynychu yn rheolaidd.  
 
Mewn ymateb dywedodd Pennaeth Gweithrediadau wrth y Pwyllgor fod wedi edrych ar 
y mater hwn o'r blaen i geisio lleihau lefel y traffig. Ni ddatblygwyd opsiynau blaenorol 
hyd yma.   
 
Dywedodd y bydd gofyn ei dîm i edrych eto ar y mater ac yn adrodd yn ôl i'r aelod 
etholedig lleol gydag ymateb.  
 
 
2. rhoi'r ddeiseb ar gyfer mesurau diogelwch ar y ffyrdd ar yr A40 yn Rhaglan ffordd 
osgoi 
 
Cyflwynwyd y ddeiseb hon i'r Cyngor Sir, fodd bynnag, ei bod yn gefnffordd a bydd 
Pennaeth Gweithrediadau yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i roi gwybod iddynt am y 
ddeiseb, a atgyfnerthwyd gan yr Aelod lleol a'r Cabinet. (GWEITHREDU RH) 
 
Roedd yr Aelodau'n cytuno y dylid anfon fel blaenoriaeth y llythyr hwn, a gofynnodd bod 
copi o'r llythyr yn cael ei ddosbarthu i'r Pwyllgor. 
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9. I wahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod wrth ystyried yr eitemau busnes canlynol 

ar y sail eu bod yn debygol o ddatgelu gwybodaeth eithriedig  
 
10. Partneriaethau mewn Gwastraff: Treulio Anaerobig  

 

Cyd-destun:  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad gan Pennaeth Gweithrediadau ynghylch caffael 
gwastraff bwyd Blaenau'r Cymoedd – gwerthuso gwahoddiad i gyflwyno tendrau & nodi 
cychwyn cynigiwr a ffefrir 
 
Materion allweddol: 
 
Cafodd rhain eu hamlinellu gan swyddogion. 
 
Aelod craffu: 
 
Bu'r Aelodau yn craffu ar yr adroddiad. 
 

 

Casgliad y Pwyllgor: 

 

Aelodau'n canmol swyddogion am eu gwaith ac yn cefnogi'r argymhellion yn yr 

adroddiad, er bod rhai pryderon ynghylch y broses dendro a dilynir gan 

swyddogion. 

  

 
 
11. Rhaglen waith ar gyfer Cymunedau Cryf  

 

Nodwyd y rhaglen waith yr Aelodau a gofyn y mynwentydd a chladdedigaethau oedd 
ychwanegu ar gyfer cyfarfod yn y dyfodol. 
 
12. Blaenraglen waith y Cabinet a'r Cyngor  

 

Nododd yr Aelodau Cabinet Cyngor & ymlaen llaw. 
 
13. Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf  

 
 

The meeting ended at 12.30 pm  
 

 


